



สำรวจสถานการณ์น้ำทางการเกษตร

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

นางไสลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา มอบหมายให้ นางสาวสุธารัตน์ คงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำและสถานการณ์การปลูกข้าว ในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปัจจุบันข้าวของเกษตรกรอยู่ในระยะตั้งท้อง ออกรวง และปริมาณน้ำในลำคลองสาธารณะ ทั้งคลองหลัก และลำรางสาขาย่อยต่างๆ มีปริมาณสูงครึ่งคลอง คาดว่าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต





ให้คำแนะนำเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ๕ ประสาน

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสไลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา มอบหมายให้ นางสาวสุธารัตน์ คงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา ให้คำแนะนำการปัญหาต้นพืช แก่นายภาณุพันธ์ ข้าเจริญเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ๕ ประสาน ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีปัญหาต้นข้าว และพืชผักของเกษตรกรถูกเชื้อราโรคไหม้เข้าทำลายได้รับความเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่ได้คำแนะนำการตัดแต่งใบผักที่เป็นโรคออก ร่วมกับการใช้น้ำต่าง (น้ำซ้เถ่า) และเชื้อไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราต่างๆ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สัมมนาผลงาน KASET SHOW CAST

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสไลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยนางสาวสุธารัตน์ คงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ นำเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมารวิชัย ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสัมมนาประกอบลีลาในงาน KASET SHOW CAST ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์ศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

นางไสลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอสนา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสนา เพื่อรับฟังและแจ้งข้อราชการต่างๆ โดยมีนางอมรรัตน์ กริ่งไกร นายอำเภอสนา เป็นประธานการประชุม และส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบ้านแพน ๒ หอประชุมอำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





**อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช
หลักสูตรการเป็นหมอฟืชและการดำเนินงานคลินิกพืช (Plant Doctor)**

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสลลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา มอบหมายให้นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอฟืชและการดำเนินงานคลินิกพืช (Plant Doctor) ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยผ่านระบบ zoom meeting เพื่อรับการอบรมถ่ายทอดความรู้จากกลุ่มงานอารักขาพืชฯ ณ ห้องสำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชานิยมทะเบียนผู้ปลูกข้าว

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสไลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา มอบหมายให้ นางสาวสุรารัตน์ คงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จัดประชานิยมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๙ ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้นำชุมชนทั้ง ๙ หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรที่มาตรวจสอบข้อมูล และได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด





ให้บริการคลินิกพืช

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

นางสไลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา มอบหมายให้ นางสาวสุรารัตน์ คงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา ให้บริการคลินิกพืช โดยให้คำแนะนำการแก้ปัญหาพริก และมะเขือของเกษตรกร นายสมาม ศรีบุตร เกษตรกรผู้ปลูกผัก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีปัญหาใบพริก และมะเขือที่ปลูกไว้พื้นที่ ๒ งาน ได้รับความเสียหายเนื่องจากเชื้อรา โดยเจ้าหน้าที่ได้มอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้เกษตรกรนำกลับไปฉีดพ่นอัตรา ๒๕๐ กรัม/น้ำ ๕๐ ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเย็น ทุกๆ ๗ - ๑๕ วัน เพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชตามอาการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามและให้คำแนะนำการลดต้นทุนการผลิตข้าว

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

นางไสลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ นายบุญกุล เนตรสว่าง เกษตรกรแปลงตัวอย่างข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว และการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR๒ และการใช้ BIG สารสกัดจากธรรมชาติสำหรับพืช โดยติดตามการใช้ตามคำแนะนำ และอัตราการใช้อย่างถูกต้องในพื้นที่นาข้าวจำนวน ๗ ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสอบถามการดำเนินการในแปลงตัวอย่าง และการติดตามในด้าน การลดต้นทุน การเจริญเติบโตในทุกระยะของต้นข้าว โดยแนะนำให้เกษตรกรมีการจดบันทึกการเจริญเติบโตในทุกระยะ และการบันทึกต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง



วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมประกวดจักสาน

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

นางไสลทิพย์ โชติพันธ์ เกษตรอำเภอเสนา พร้อมด้วยนางสาวสุธารัตน์ คงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา ส่งตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมารวิชัย ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประกวดจักสานไม้ไผ่ ในงาน KASET SHOW CAST ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

